

## เกร็ดความรู้ : เกร็ดความรู้: ระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์

ในสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องระบบซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารสองระบบคือระบบ Exchange และ OTC ในประเทศเราใช้ระบบ Exchange ในการซื้อขายหุ้น และ ระบบ OTC ในการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งมีความเหมาะสมดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหุ้นกู้เอกชนที่มีสภาพคล่องต่ำและมีการกำหนดราคาตามขนาดการซื้อขาย ต้องการการต่อรองแต่ ละรายการ ปัจจุบันนี้การซื้อขายแบบ OTC ก็มีนวัตกรรมออกมาใหม่ตามความก้าวหน้าของระบบสื่อสารข้อมูลของยุค นี้ คือระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Trading Platform ซึ่งเราจะมาคุยกันในวันนี้

ระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ จะมีลักษณะสำคัญคือ เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายจากผู้ซื้อ ขายหลาย ๆ ราย และเผยแพร่ต่อให้ผู้ให้บริการ โดยมีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้ ผู้ให้บริการสามารถตกลงซื้อขายระหว่างกันได้ ผู้จัดให้มีระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ ค่าตอบแทนได้ ระบบนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ กำกับดูแลให้เป็นการซื้อขายที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับผู้ลงทุน

ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นระบบที่เพิ่ม ประสิทธิภาพการซื้อขาย ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย ทำให้การซื้อขายโปร่งใส ระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมาก และมีการใช้อย่างกว้างขวางในการซื้อขายตรา สารหนี้โดยเฉพาะการซื้อขายระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ (Inter-dealer market) และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใน ตลาดระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้กับผู้ลงทุน (Dealer to Investor market) แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักในตลาดตราสาร อนุพันธ์ เนื่องจากตราสารอาจมีลักษณะและรายละเอียดแตกต่างกันมาก รวมทั้งตราสารมีความหลากหลายมาก การซื้อ ขายผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่นๆได้อีกเช่น สามารถสร้างระบบที่มีการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของคู่ค้า (Credit risk) หรือ การสร้างระบบที่คู่ค้าที่ทำการต่อรองสามารถเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตัวเพื่อป้องกันการคาดเดากลยุทธ์การการค้าตราสารของแต่ละคู่ค้าได้โดยไม่ จำเป็นต้องผ่านตัวกลางหรือนายหน้า (Broker) ระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์เป็นทิศทางใหม่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารในตลาด OTC อีกทั้งก่อให้เกิดความความสะดวกและความรวดเร็วในการซื้อขายต่อรองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต